



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ โดยให้ผู้มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดและประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคลเสนอเค้าโครงผลงานอย่างน้อย ๑ เรื่อง และข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนางานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ (เสนอภารกิจประสานงานโครงการในภาพรวม) จำนวน ๑ เรื่อง ในระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เพื่อประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดในการประเมินโดยสังเขป นั้น

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่มีผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินบุคคลเสนอใบสมัครและเอกสารประกอบผลงานรวม จำนวน ๑๒ ราย ตามประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อการย้ายหรือการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ พิจารณาประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็นผู้เสนอผลงานตามองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ได้ประกาศให้ทราบแล้ว ผลปรากฏว่าข้าราชการทั้ง ๑๒ ราย ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยเลขาธิการ กปร. เห็นชอบให้ผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุดลำดับที่ ๑ ถึง ๒ เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อการย้าย หรือการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ ดังนี้ (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

ลำดับที่ ๑ นางสาวสุดารัตน์ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันอนุชิตพิพรรธน์ กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขอรับการประเมินผลงานในตำแหน่งเลขที่ ๕๒ สังกัดกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๑

ลำดับที่ ๒ นางสาวธัญทิตดา นาครทรรพ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ขอรับการประเมินผลงานในตำแหน่งเลขที่ ๙๐ สังกัดกองประสานงานโครงการพื้นที่ ๔

ทั้งนี้ สำนักงาน กปร. ขอแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ดังนี้

๑. ให้ผู้ได้รับคัดเลือกจัดทำคำขอประเมินผลงาน เอกสารผลงานและข้อเสนอการพัฒนางานตามรูปแบบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยต้องเสนอผลงานให้เลขาธิการ กปร. เห็นชอบ และมีเอกสารขอรับการประเมินและผลงานที่จะประเมินที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งให้สำนักงาน กปร. พิจารณาประเมินผลงาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้จัดทำคำขอประเมินผลงาน หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และสำนักงาน กปร. จะดำเนินการกระบวนการคัดเลือกใหม่ เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวให้เลขาธิการ กปร. เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย

๒. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินที่มีความประสงค์จะขอทราบคะแนนประเมินบุคคลของตนเองสามารถยื่นคำขอทราบผลคะแนน และเหตุผลในการประเมินต่อเลขาธิการ กปร. โดยยื่นหนังสือผ่านผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นางสุพร ตรีนรินทร์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ (แนบท้ายประกาศสำนักงาน กปร. ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ผลงาน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วน น้ำหนักร้อยละ	ข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุง และพัฒนางาน
๑	นางสาวสุภารัตน์ คุสินธุ์	ผู้อำนวยการสถาบัน อนุชิตพิพรรธน์ กองบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	โครงการนักรบริหารการ พัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นปร.) รุ่นที่ ๑๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เดือน (ตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗)	๑. นางสาวอักษรภักดิ์ สำเภาแก้ว ๒. นางสาวเสาวนีย์ ปัญญาสังข์	๒๐ ๑๐	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน รอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
๒	นางสาวธัญทิตตา นาครพรรพ	ผู้อำนวยการกลุ่ม วิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ)	๒. โครงการนำร่องการ ฝึกอบรมการนำเสนอและ การบรรยายเป็น ภาษาอังกฤษสำหรับ ผู้บริหารระดับต้นและกลาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑.นางนงพรรณ โกศลศักดิ์ ๒.นางสาวอักษรภักดิ์ สำเภาแก้ว	๑๕ ๑๕	การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ บุคลากรของกองประสานงานโครงการ พื้นที่ทั้งในมิติเชิงภารกิจ (Functional Base) และมิติเชิงพื้นที่ (Area Base) ด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ